

Số -TB/ĐUK

## **THÔNG BÁO**

**Kết luận kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, xây dựng và triển khai thực hiện các nghị quyết, chương trình, kế hoạch của Tỉnh ủy, của Đảng ủy Khối về công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí gắn với việc thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW, ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư đối với Đảng ủy và trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện của đồng chí Bí thư Đảng ủy Cục Thuế tỉnh Đắk Nông**

-----

Sau khi nghe Đoàn kiểm tra số 670 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh báo cáo Kết quả kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, xây dựng và triển khai thực hiện các nghị quyết, chương trình, kế hoạch của Tỉnh ủy, của Đảng ủy Khối về công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí gắn với việc thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW, ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư “*Về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp*” đối với Đảng ủy và trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện của đồng chí Bí thư Đảng ủy Cục Thuế tỉnh Đắk Nông (Mốc kiểm tra từ tháng 6/2020 đến ngày 31/3/2022); Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh kết luận như sau:

### **I. ĐỐI VỚI ĐẢNG ỦY CỤC THUẾ TỈNH**

#### **1. Ưu điểm**

Đảng ủy Cục Thuế tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt công tác phổ biến, quán triệt, tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch, lãnh đạo cơ quan ban hành nhiều văn bản triển khai thực trong toàn ngành thuế trên địa bàn tỉnh; chủ động xây dựng, đề ra nhiều giải pháp để thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan và tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức; thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn của ngành; thực hiện công tác tổ chức cán bộ, công tác kiểm tra, giám sát theo chương trình kế hoạch đề ra.

Việc thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW, ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư “*Về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp*” được quan tâm, triển khai thực hiện thường xuyên; không ngừng nâng cao ý thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị luôn phát huy vai trò, trách nhiệm, tiên phong, gương mẫu trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

#### **\* Nguyên nhân**

Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của Tổng Cục Thuế, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và Ban Thường vụ Đảng ủy Khối; cùng với sự đoàn kết, đồng

thuận, quyết tâm cao của tập thể cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị và toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, lao động trong Cơ quan. Tập thể cấp ủy, lãnh đạo cơ quan và các đoàn thể luôn đoàn kết, thống nhất, nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết tâm thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

## **2. Khuyết điểm, hạn chế**

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, quán triệt các nghị quyết, chương trình, kế hoạch của Tỉnh ủy, của Đảng ủy Khối về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí gắn với việc thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW, ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư “*Về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp*” có mặt còn hạn chế. Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động đôi lúc chưa kịp thời; còn có trường hợp cán bộ, công chức thiếu gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ được giao, vi phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng phải bị xử lý kỷ luật.

Nội dung Chương trình kiểm tra, giám sát của Đảng ủy, UBKT Đảng ủy còn chung chung, chưa cụ thể, chủ yếu tập trung vào nhiệm vụ chuyên môn là chính. Việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác kiểm tra, giám sát chưa được toàn diện; công tác kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên tại chi bộ trực thuộc chưa đảm bảo theo quy định; nhiều cuộc kiểm tra, giám sát không đúng mốc thời gian; quá trình kiểm tra, giám sát không chỉ ra được khuyết điểm, hạn chế của cán bộ, đảng viên được kiểm tra.

### **\* Nguyên nhân**

Hệ thống tổ chức của ngành phân tán rộng khắp trên toàn tỉnh nên công tác tập trung tổ chức triển khai, quán triệt các nghị quyết, chương trình, kế hoạch của Tỉnh ủy, của Đảng ủy Khối về công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí gặp nhiều khó khăn; cán bộ, công chức đông, chủ yếu công tác tại cơ sở; nhiều chi bộ và đảng viên mới được chuyển sinh hoạt từ các huyện, thành phố về đã làm ảnh hưởng đến công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, công chức và người lao động trong toàn Đảng bộ.

Do công việc chuyên môn nhiều, một số cấp ủy viên chưa dành nhiều thời gian nghiên cứu sâu các văn bản của Đảng, Nhà nước về công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí; còn có cán bộ, đảng viên chưa nhận thức đầy đủ ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, thiếu tu dưỡng, rèn luyện về đạo đức, lối sống.

## **II. ĐỐI VỚI ĐỒNG CHÍ BÍ THƯ ĐẢNG ỦY**

### **1. Ưu điểm**

Với vai trò là Bí thư Đảng ủy, đồng chí Trần Văn Long đã tham mưu Đảng ủy lãnh đạo, chỉ đạo phổ biến, quán triệt, thực hiện các nghị quyết, chương trình, kế hoạch của Tỉnh ủy, của Đảng ủy Khối về công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí gắn với việc thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW, ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư. Đồng chí đã cùng với Đảng ủy xây dựng chương trình, kế hoạch; kịp thời ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan, đơn vị đề ra nhiều giải pháp tổ chức thực hiện công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng; thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, làm việc theo chế độ tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; mọi

công việc đều được đưa ra thảo luận, bàn bạc, thống nhất trước khi triển khai, thực hiện. Những kết quả đạt được của tập thể của Đảng ủy trong thời gian qua đã khẳng định vai trò, trách nhiệm của đồng chí Bí thư Đảng ủy.

**\* Nguyên nhân**

Đồng chí có bản lĩnh chính trị, có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, nhiệt tình trong công tác; luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm và vai trò của người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng cơ quan; chủ động, kịp thời tham mưu cho Đảng ủy triển khai phổ biến, quán triệt, tổ chức thực hiện các nghị quyết, chương trình, kế hoạch của Tỉnh ủy, của Đảng ủy Khối về công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí gắn với việc thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW, ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư.

**2. Khuyết điểm, tồn tại**

Những khuyết điểm, tồn tại trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nghị quyết, chương trình, kế hoạch của Tỉnh ủy, của Đảng ủy Khối về công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí gắn với việc thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW, ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư đã nêu trên, có một phần trách nhiệm của đồng chí Bí thư Đảng ủy. Với cương vị là Bí thư Đảng ủy, đồng chí đôi lúc chưa tập trung tham mưu cho Đảng ủy kịp thời kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở về công tác phòng, chống tham nhũng trong toàn ngành. Việc chỉ đạo theo dõi, nắm bắt diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động chưa thường xuyên, để xảy ra trường hợp cán bộ, công chức vi phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng phải bị xử lý kỷ luật.

**\* Nguyên nhân**

Do nhiệm vụ công việc chuyên môn nhiều, địa bàn quản lý rộng, đội ngũ cấp ủy và cán bộ tham mưu còn hạn chế, chưa có nhiều kinh nghiệm trong công tác nghiên cứu, xây dựng chương trình, kế hoạch tổ chức quán triệt, học tập và triển khai, thực hiện các nghị quyết, chương trình, kế hoạch của Tỉnh ủy, của Đảng ủy Khối về công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí trong toàn Đảng bộ.

**III. ĐỀ NGHỊ CỦA BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG ỦY KHỐI**

**1. Đối với Đảng ủy**

1.1. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, phổ biến, quán triệt các nghị quyết, chương trình, kế hoạch của Tỉnh ủy, của Đảng ủy Khối về công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí trong toàn Đảng bộ; gắn với việc thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương, về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyên hóa”.

1.2. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở việc triển khai thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW, ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư “Về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”; gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, theo tinh thần Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị; phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ

lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí.

1.3. Lãnh đạo cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động thực hiện nghiêm Luật Phòng, chống tham nhũng và các văn bản quy định của Chính phủ, Bộ Tài chính và của Ngành thuế về công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí; thường xuyên tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng của cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động; tổ chức thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; công khai, minh bạch các hoạt động trong cơ quan, đơn vị.

1.4. Rà soát quy trình, điều chỉnh nội dung kiểm tra, giám sát; chú trọng kiểm tra, giám sát công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt; lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ trực thuộc thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát đảm bảo nội dung, quy trình theo đúng quy định; kịp thời phát hiện, ngăn ngừa và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, kỷ luật của Ngành và các quy định về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

## **2. Đối với đồng chí Bí thư Đảng ủy**

2.1. Cùng với các đồng chí trong Đảng ủy chủ động tham mưu, đề xuất các chủ trương, giải pháp tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chương trình, kế hoạch của Tỉnh ủy, của Đảng ủy Khối về công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí và thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW, ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư “*Về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp*”.

2.2. Chỉ đạo UBKT Đảng ủy và các chi bộ trực thuộc thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát theo đúng quy định.

Khi nhận được Thông báo kết luận này, Đảng ủy Cục thuế tỉnh xây dựng kế hoạch khắc phục những khuyết điểm, tồn tại nêu trên; trong thời gian 06 tháng phải báo cáo kết quả khắc phục về Đảng ủy Khối (*qua Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối*) để theo dõi theo quy định.

### Nơi nhận:

- UBKT Tỉnh ủy,
- Phòng NV 1, UBKTTỉnh ủy,
- Thường trực Đảng ủy Khối,
- Đảng ủy và Đ/c Bí thư Đảng ủy Cục Thuế tỉnh, (thực hiện)
- Website ĐBK,
- Lưư VP ĐUK, HSKT.

**T/M BAN THƯỜNG VỤ  
BÍ THƯ**

**Huỳnh Ngọc Anh**